

VACCINE, CƠ THỂ VÀ LINH HỒN: CẮT ĐỨT KẾT NỐI CỦA CƠ THỂ KHỎI NGUỒN

(Ảnh hưởng của vaccine)



COSMIC AGENCY

LINK VIDEO: <https://odysee.com/@CosmicAgency:c/vaccines-effects-on-soul-disconnection-from-Source:7>

Ngày 16/12/2020

Gosia: Swaruu, xin hãy trả lời câu hỏi từ một người. Tôi cũng không rõ lắm về vấn đề này. Nếu bạn tiêm vaccine, thì bạn sẽ bị đứt kết nối với Nguồn, thêm vào đó thì DNA (gen di truyền) của bạn sẽ bị biến đổi và bạn sẽ không thể nhận được tín hiệu kết nối.

Câu hỏi được đặt ra là: chuyện gì sẽ xảy ra với những người này sau khi họ chết, trong thế giới bên kia?

Liệu họ có phục hồi được tín hiệu với Nguồn hay không? Hoặc có thể là linh hồn của họ sẽ bị mắc kẹt trong hệ thống dữ liệu điện toán AI (trí tuệ nhân tạo) và họ sẽ bị buộc phải tái sinh trên Trái đất?

Và nếu vậy, linh hồn sẽ ở trong “hoàn cảnh “ nào?

Swaruu X: Không phải. Không có “linh hồn” nào có thể bị giam cầm ở bất cứ nơi nào cả, điều đó chỉ có thể xảy ra như hệ quả của một ý tưởng.

Linh hồn không hề mất đi tín hiệu với Nguồn, chỉ có cơ thể mới bị mất tín hiệu mà thôi. Linh hồn không phải là một thứ gì đó tách biệt khỏi Nguồn. Mà linh hồn chính là Nguồn cho nên nó không thể bị thất lạc khỏi chính nó.

Đây là lý do vì sao mà cái từ “linh hồn” là sai và chúng ta còn không nên tiếp tục sử dụng từ này, đó chính là tâm trí, đó chính là sự nhận biết của bản thân, đó chính là ý thức thuần khiết. Thứ mà mọi người gọi là “linh hồn” chỉ được định nghĩa như một điều gì đó tách biệt khỏi Nguồn như thể bản thân bị giới hạn bởi một tập hợp các ý tưởng dựa trên kí ức của một “quá khứ” mà nó tạo dựng nên cho chính nó, và chỉ từ quan điểm của chính nó mà thôi.

Nó như một con sóng trên đại dương, như một đụn cát trong sa mạc. Không thể tách biệt khỏi chính ohiên bản phát triển hơn của chính nó.

Vấn đề với vaccine chính là nó làm ngắt kết nối của cơ thể ra khỏi Nguồn, nên một người không còn có thể nhận thức được khi nhìn từ quan điểm của mọi người xung quanh người đó, và điều này xảy ra theo tiến trình tăng lên dần dần.

Cho nên cơ thể sẽ sụp đổ mọi chức năng của nó cho đến khi dừng hoạt động ở mức thấp nhất, trong một trạng thái lạ lẫm tách biệt khỏi linh hồn của nó. Nói cụ thể là cái cơ thể này sẽ bị lạc mất tín hiệu từ người sở hữu nó – người chính là một mảnh của Nguồn và cũng chính là Nguồn.

Vaccine có nghĩa là một sự ngắt kết nối chậm rãi của cơ thể khỏi Nguồn – ý thức nhất thể. Đó là cái chết của cơ thể.

Tình huống nào dành cho “linh hồn” sẽ bị bỏ lại phụ thuộc vào những ý tưởng mà linh hồn đó đang nắm giữ, và chỉ phụ thuộc vào điều đó mà thôi. Vì thế, đây là điều thiết yếu để hiểu biết càng nhiều càng tốt khi bạn vẫn đang ở trong kiếp sống hiện tại của bạn, để biết phải đi về nơi nào và mong đợi điều gì.

Gosia: Cảm ơn! Nhưng tiếp theo lại là một câu hỏi. Khi cơ thể bị đứt kết nối khỏi Nguồn, chẳng hạn như trường hợp của Jenny.... Vậy sau đó Jenny ở đâu? Có phải cô ấy vẫn đang điều khiển thông qua cơ thể đó hay là cô ấy đã ra đi luôn rồi?

Có nghĩa là...liệu sự ngắt kết nối đó chỉ cơ bản là giống như cô ấy đã chết đi và cô ấy đang tồn tại ở một nơi nào khác rồi, bỏ lại một cơ thể tự hoạt động trong trạng thái bị thoái hóa? “Người chủ nhân” của tín hiệu đó thì lại đang ở một nơi nào khác phải không?

Swaruu X: Jenny luôn luôn là Nguồn. Tập hợp những ý tưởng tạo nên khái niệm về “Jenny” chính là Nguồn và nó là một phần của Nguồn và cũng là Nguồn chính nó.

Vậy là “Jenny” (một cái tên hay) chỉ sử dụng một cơ thể để ở trong một cõi giới ether mang tính khái niệm kèm theo một tập hợp các quy tắc để làm cho nó trở thành “thế giới vật chất”.

Từ quan điểm của cõi giới vật lý, thì vâng, Jenny đã chết rồi, hoặc cơ bản là đã chết cho dù nếu như cơ thể của cô ấy vẫn đang hoạt động dù ít hay nhiều. Nên nhớ rằng cơ thể cũng chỉ giữ một tập hợp các kí ức chức năng được giữ trong chính cơ thể đó, cho nên nó phản ứng và hoạt động với “khả năng tương tác bị hạn chế”, giống như là có ai đó với tương tác tốt và kết nối tốt với Nguồn thì sẽ có gần như 100% sự kết nối với nó. Còn cái người có vaccine đang hoạt động từ từ bên trong cơ thể họ thì sẽ ngắt kết nối một cách chậm rãi khả năng của họ để đưa vào khái niệm vật lý về “Jenny” được nắm giữ trong Nguồn.

Vì vậy, khi vaccine đang dần phát sinh những ảnh hưởng thực sự của nó trong một khoảng thời gian, nó bắt đầu giới hạn dung lượng kết nối khả thi với Nguồn, từ 100, xuống còn 93, rồi còn 78

đến 52, đến 37, còn lại 19% và khi nó hạ thấp dần và thấp hơn nữa, sự kết nối với nguồn của nó sẽ dần dần bị cắt đứt, trở nên giống như các cỗ máy tự động. Như là “Back Drop People” - những người ảo sau phong nền. Và thậm chí là sau đó và mãi về sau đó nữa, nó gây ra tình trạng suy đồi tương tự như với các zombies (xác sống) trong số tất cả các ý nghĩa của cụm từ Zombie kèm theo một kí tự Z.

Theo hiểu biết chính xác nhất của tôi, đó là những gì sẽ xảy ra trong vài tháng đến vài năm, và quá trình này đã bắt đầu.

Bạn hỏi rằng nếu người chủ nhân của tín hiệu đó đã ở nơi nào khác. Thì tôi nói luôn, từ quan điểm của một cơ thể vật lý, với vì tín hiệu chính là Nguồn, và nó không hề tiến vào bên trong cơ thể, mà nó ở khắp mọi nơi, giống như sóng đài radio vậy.

Gosia: Cám ơn một lần nữa! Tôi hiểu. Nhưng mà rồi, tại điểm nào thì tín hiệu của người đó, sự kết nối với Nguồn đã bị xóa bỏ khỏi cơ thể? Có phải tại thời điểm mà họ tiêm vaccine vào người hay là về sau này, khi số phần trăm của sự đứt kết nối tăng dần lên? Ý tôi là...khi nào mà “linh hồn” - điểm của sự chú ý, JENNY THỰC THỤ, thực sự tự rút lui ra khỏi cơ thể đó và đi đến một nơi nào đó khác? Tại bao nhiêu phần trăm của sự mất kết nối? Tôi vẫn đang nắm bắt lấy vấn đề.

Swaruu X: Tôi không nghĩ là ta có thể biết chính xác tại thời điểm nào mà sự mất kết nối hiện diện, một điểm cụ thể. Nó là một khuynh độ, từ 100% kết nối, trở nên ít hơn và hạ thấp dần hơn khi vaccine bắt đầu hoạt động các chức năng của nó.

Nhưng thực tế là nó thực sự cắt bỏ kết nối, nhưng chúng ta có thể tranh cãi rằng cho đến khi cơ thể vẫn còn sống, một ít kết nối còn sót lại, ngoại trừ trong trạng thái hoàn toàn như zombie khi mà cơ thể hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào “hệ điều hành” bên trong của nó. Và kế tiếp thì cuộc đối thoại này có thể chuyển sang chủ đề tâm ma và xác sống (có liên quan).

Xem như nó là một cái bóng đèn, khi nó phát sáng ở mức tối đa, thì cơ thể của người đó có đủ hoàn toàn kết nối với Nguồn, và vaccine sẽ làm cho bóng đèn bắt đầu mờ đi và tối đi dần một cách chậm rãi và cứ thế cho đến khi nó tắt hẳn.

“Linh hồn” không thể bị ngắt kết nối khỏi Nguồn, bởi vì nó chính là Nguồn rồi. Nó chỉ có thể nắm lấy ý tưởng mà nó đã bị ngắt kết nối, nhưng điều đó không thể xảy ra. Cơ thể chính là thứ bị ngắt kết nối khỏi “Linh Hồn” hoặc nói chính xác hơn là bị ngắt khỏi Nguồn.

Và tôi có thể tưởng tượng được rằng nếu như cơ thể có một trải nghiệm với việc bị ngắt kết nối, vậy thì những gì còn sót lại bên trong kết nối đó sẽ là một hồi chuông báo động đến “linh hồn” làm cho nó tưởng rằng nó đang bị ngắt kết nối, như lúc “linh hồn” vẫn đang có một cơ thể bị ràng buộc vào một ý tưởng rằng nó chính là cơ thể.

Linh hồn của mọi người có một cơ thể, chứ họ không phải là một cơ thể. Bạn chỉ sở hữu cơ thể cũng như bạn sở hữu một chiếc xe hơi.

Gosia: Nhưng tôi vẫn đang nắm bắt vấn đề để hiểu...như ví dụ với cái bóng đèn bị ngắt kết nối từ từ, sự nhận thức của bạn về chính bản thân bạn là JENNY, như một nhận thức, nhận thức của “linh hồn”, vẫn còn trong cơ thể hay nó sẽ “nhập vào một cơ thể khác” rồi...và nhận thức ở nơi

khác?

Sự Tự Nhận Thức của linh hồn đó ở nơi nào? Bởi vì lúc chết thì rõ ràng. Bạn chết, ngay tại đó và sau đó bạn “thức dậy” trong cõi trung giới hoặc bất kì nơi nào mà bạn vẫn còn tồn tại cùng với quan điểm nhận thức như chính bạn.

Và trong trường hợp cái chết do vaccine thì như thế nào? Đó là những gì mà tôi chưa hiểu được.

Swaruu X: Ok, không có sự rõ ràng đối với linh hồn của người đó rằng nó đang ở trong một cơ thể đã bị tiêm thuốc. Nó nhận thức được rằng có gì đó không ổn. Ví dụ như rất nhiều người sau khi tiêm vaccine đã báo cáo lại và hết sức cảnh báo về điều này, rằng họ không còn có những cảm xúc như trước nữa, rằng không còn thứ gì có thể làm họ hứng thú, rằng họ không còn cảm nhận được tình yêu và họ không cảm nhận được sự hạnh phúc.

Đối với người đó, cả cơ thể và linh hồn của họ, họ đang trải nghiệm một thứ tương tự với những gì xảy ra với các bệnh nhân Alzheimer. Cơ thể đang bị ngắt kết nối khỏi Nguồn – Linh Hồn một cách chậm chạp bởi vì sự trục trặc của hệ thống não, nó truyền tín hiệu vào trong thế giới vật lý, sự vô hóa não và hoại tử các khu vực trong não bộ hoặc trục trặc đơn giản có nguyên nhân do một lượng lớn chất aluminium bên trong hệ thống cùng với các nguyên nhân khác.

Gosia: Nhưng HỌ vẫn ở bên trong cơ thể và sau đó nếu sự Tự Nhận Thức của họ tồn tại ở đó và nó không trôi dạt về phía Taygeta (ví dụ như vậy).

Swaruu X: Họ vẫn ở bên trong cơ thể, nhưng họ không thể hoàn toàn tiến vào thế giới vật lý, dần dần yếu hơn cho đến cuối cùng thì họ chết hẳn. Và khi họ thực sự chết, họ cũng có thể quay trở lại Nguồn, hoặc thức dậy bên trong buồng công nghệ y tế của họ, nơi nào cũng được.

Gosia: Ok, vậy thì sự ngắt kết nối cuối cùng của sự Tự Nhận Thức của họ diễn ra ngay khi cơ thể chết đi. Đó là Sự Nhận Thức của Cái Tôi.

Swaruu X: Đúng vậy. Ví dụ như thế này thì đúng, đó là khi nó trở thành 0%

Gosia: Ok, hiểu rồi.

Swaruu X: Vấn đề ở đây chính là hiệu ứng tự động hóa. Và điều này cũng dẫn đến sự kí sinh của các thực thể khác. Đó là...khi cơ thể đã từng thuộc về một ai đó. Một ai đó có tính cách rộng lượng và chân thật nay trở thành một cửa ngõ cho các thực thể đen tối khác sử dụng để tiến vào thế giới vật lý. Chúng luôn tìm cách để xâm nhập vào thế giới vật lý, và đây là một trong những cách mà chúng sẽ dùng và đã và đang sử dụng.

Thế nên đó lại là một kế hoạch khác mà chưa được đề cập đến trước đó và nó rất quan trọng. Đây là một lý do khác giải thích tại sao mà họ muốn tiêm vaccine cho mọi người. Nên mọi người sẽ trở thành những portal – các cánh cổng cho những thực thể khác nhập vào. Và điều này là thật một cách khủng khiếp.

Vấn đề chung ở đây chính là những người đã tiêm vaccine và sau đó họ nói rằng “họ vẫn cảm thấy ổn” chính là vì các phản ứng xấu của vaccine vẫn đang tiến triển từ từ, họ sẽ phóng đại nó lên từng chút từng chút một, nặng nề hơn khi thời gian dần trôi.

Đối với một số thành phần dân số, đặc biệt là những người tiêm vaccine lần đầu tiên, đôi khi họ được tiêm giả dược, đây là lý do vì sao mà họ không hề báo cáo lại phản ứng xấu nào cả. Đây là một chiến lược của Cabal để giảm thiểu các tác động và kèm theo là giảm bớt sự phản kháng của mọi người về việc tiêm vaccine.